
 



 

วนัท่ี  6  ธ.ค.  59 

หวัข้อขา่ว  เปิดตัว คณะกรรมการเครือข่าย
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่ง
ประเทศไทย ระดับประเทศ 

 

เปิดตัว คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย 
ระดับประเทศ 

 

 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
ระดับประเทศครั้งแรก (2 ธ.ค. 2559) โดยมีตัวแทนสถาบันเกษตรกรทั้ง 7 เขต ร่วมลงเสียงคัดเลือกต าแหน่ง
ต่างๆ ในคณะกรรมการระดับประเทศ ประกอบด้วย เขตภาคเหนือ จ านวน 14 คน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ านวน 12 คน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 12 คน เขตภาค
กลางและภาคตะวันออก จ านวน 8 คน เขตภาคใต้ตอนบน จ านวน 12 คน เขตภาคใต้ตอนกลาง จ านวน 22 
คน และเขตภาคใต้ตอนล่าง จ านวน 17 คน   
 
 จากนั้นคัดเลือกผู้แทนระดับเขตจากทั้ง 7 เขต ให้เหลือเขตละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน พร้อมเร่ง
ก าหนดนโยบายเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้เกิดความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 ทั้งนี ้ต าแหน่งคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศท่ีผ่านการคัดเลือก
จากผู้แทนเครือข่ายฯ ทั้ง 7เขต 21 คน ลงคะแนนเสียง พร้อมลงมติให้ กับ นายธีระชัย แสนแก้ว ประธาน
คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  กยท. ระดับเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นั่งต าแหน่งประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ ระดับประเทศ และร่วมกัน
ก าหนดนโยบายเดินหน้าภารกิจตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง พ.ศ. 2559 



ส าหรับรายชื่อต าแหน่งคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย 
ระดับประเทศ จ านวน 21คน ดังนี้ 
 
นายธีระชัย แสนแก้ว  ประธานคณะกรรมการ 
นายประทบ สุขสนาน รองประธาน 
นายสวัสดิ์ ลาดปละ รองประธาน 
นายสงวน สัพโพ รองประธาน 
นายจรินทร์ ธรรมดี รองประธาน 
นายเขศักดิ์ สุดสวาท เลขานุการ 
นายประสิทธิ์ คุณประสาท ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายไพรัช เจ้ยชุม ประชาสัมพันธ์ 
นายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประชาสัมพันธ์ 
นายตระกูล บุญบ ารุง ประชาสัมพันธ์ 
นายสมปอง นวลสมศรี เหรัญญิก 
นายสง่า ขันค า ผู้ช่วยเหรัญญิก 
นายเสริมศักดิ์ ด้วงเรือง ปฏิคม 
นายฐิติกร โตนันท์ ผู้ช่วยปฏิคม 
นายสาย อ่ินค า ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ 
นายสุรัตน์ เทือกสุบรรณ กรรมการ 
นายสุวิทย์ เหลืองสอาด กรรมการ 
นายทรงวุฒิ ด ารงกุล กรรมการ 
นายสละ เกิดลาภ กรรมการ 
ร.ต.อ.สมพงษ์ พรหมมณี กรรมการ 
นายธนพล ทองหวาน กรรมการ 
นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ (แต่งตั้งพิเศษ) 
 
 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานการประชุมครั้งนี้ กล่าวว่า 
ผู้แทนเครือข่าวสถาบันเกษตรกรทุกระดับทุกท่าน ผ่านการคัดเลือกกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งใน
ระดับสาขา จังหวัด เขต จนถึงประเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานตั้งแต่ระดับนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติในพ้ืนที่เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยประมาณ  1.4 ล้านราย 
รวมถึงสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 688 แห่ง ได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งตัวแทนเครือข่ายสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง 



 
 
 ในขณะเดียวกัน กยท. จะท าหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการเชื่อมโยงนโยบายบูรณาการร่วมกับข้อมูล
จากพ้ืนที่ทั่วประเทศ และร่วมกันสร้างวิธีปฏิบัติเพื่อพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี
รากฐานที่มั่นคงต่อไปในอนาคต 
 

 

 

 ด้าน นายธีระชัย แสนแก้ว กล่าวผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการทุกท่านที่ให้

ความไว้วางใจเป็นประธานเครือข่ายสถาบันชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ภายใต้ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศ

ไทย 2558 จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุด เพ่ือองค์กร บุคลากรใน กยท.และพ่ีน้องเกษตรกรชาวสวนยางทั้งประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัท่ี  6  ธ.ค.  59 
หวัข้อขา่ว  ตอ้นรับ คณะนักวจัิย และนักวชิาการ
ยางพาราเครอืขา่ยความรว่มมอื ทางวชิาการ
ดา้นยางพารา (HRPP) 

 

ตอ้นรบั คณะนกัวจิยั และนกัวชิาการยางพาราเครอืขา่ยความรว่มมอื ทางวชิาการดา้น

ยางพารา (HRPP) หวงัสรา้งนวตักรรมและยกระดบัคณุภาพผลผลติพฒันานกัวจิยัดา้น

ยางพาราของไทย 

 

วันนี้ ( 2 ธันวาคม  2559) ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และผู้บริหาร ต้อนรับ คณะนักวิจัย 
นักวิชาการยางพาราท้ังในและต่างประเทศ ภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา ( Hevea 
Research Platform in Partnership : HRPP) ณ การยางแห่งประเทศไทย ส านักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ด้านยางพารา 
(Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) มีการด าเนินงานร่วมกันมานานภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
เดิม เมื่อประเทศไทยมีการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยข้ึนเมื่อปี  2558 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการ รวมถึงภารกิจการเป็นสมาชิกใน  HRPP ในการร่วมกันศึกษา วิจัยยางพาราทั้งด้านการผลิตยาง (พันธุ์ยาง 
สรีรวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ) เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมยาง รวมทั้ง การมุ่งพัฒนาบุคลากรของสมาชิกด้วยการ
ส่งเสริมให้ท างานวิจัยร่วมกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก กยท. เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลและพัฒนายางพาราอย่าง
ครบวงจร รวมถึงการวิจัยและพัฒนายางพารา จึงเล็งเห็นว่า การด าเนินงานดังกล่าวล้วนมีประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวงการ
วิชาการ ต่อเกษตรกร สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในความร่วมมือในการท างานวิจัยระหว่าง
ไทย-ฝรั่งเศส การร่วมมือทางวิชาการภายใต้การดูแลของ กยท. จ าเป็นต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน  HRPP มีสมาชิก 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    สถาบันวิจัยยาง และประเทศฝรั่งเศส (CIRAD) 

 “กยท.จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝร่ังเศส 
(HRPP) อย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ หวังจะร่วมกันสร้างนวัตกรรมในการเพ่ิมและยกระดับคุณภาพผลผลิต พัฒนานักวิจัย
ด้านยางพาราของไทย และที่ส าคัญ ผลงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถน าไปใช้ได้จริง 
พร้อมเผยแพร่ในระดับสากล” ดร.ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย 

 

ที่มาข้อมูล: ทีมข่าวประชาสัมพันธ์การยางฯ     

ทรรศนีย ์ คงรัตนสมบูรณ์ ข่าว/ภาพ 



 วนัท่ี  3  ธ.ค.  59 

หวัข้อขา่ว  กยท.ลั่น กษ.ไม่มีสั่งการโค่นยางท้ิงใน
พื้นที่ไม่เหมาะสม 

 

กยท.ลั่น กษ.ไม่มีสั่งการโค่นยางทิ้งในพื้นที่ไม่เหมาะสม 

 

จากกระแสข่าวควบคุมพ้ืนที่ปลูกยาง ให้โค่นยางในพื้นที่ไม่เหมาะสมทิ้ง สร้างความเข้าใจผิดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

ทั่วประเทศ กยท. ขอประกาศย้ าชัดเจนว่ากระทรวงเกษตรฯ ไม่มีค าสั่งให้เกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

ด าเนินการโค่นยางทิ้งอย่างแน่นอน แต่ย้ าให้เดินหน้าส่งเสริม สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในการปลูกยางและพืช

เศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมตามแผนที่เกษตร (Agri-map) หวังให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อเกษตรกร 

 ดร.ธีธัช  สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)  กล่าวว่า การส่งเสริมปลูกยางพารา การยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) ก าหนดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่าแล้วยื่นขอท าการเกษตร
ต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือพืชเศรษฐกิจอ่ืนใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี โดยจะมีพนักงานของ กยท. ท าหน้าที่ให้
ข้อมูล และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย 

 ดังนั้น นโยบายในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นนโยบายส าคัญที่จะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสมตามแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-map) และเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน 

 ทั้งนี้ หากพ้ืนท่ีดังกล่าวตามแผนที่เกษตร ระบุว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง พนักงาน กยท.จะติดตามให้ความรู้
และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด ในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจแทน
ยางพารา ขณะเดียวกัน กยท.มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยาง
ให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยาง ได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน โดย
ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 

 นอกจากน้ี ส าหรับเกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทน และด าเนินการปลูกแทนด้วยยาง แต่กลับพบว่าพ้ืนท่ี
ดังกล่าวตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปลูกแทน ไป
ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นท่ีเหมาะสมกับพื้นที่น้ันๆเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า 
 



 “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ไม่ได้มีหนังสือสั่งการ หรือนโยบายให้ กยท. ด าเนินการบังคับเกษตรกร
ชาวสวนยางท่ีปลูกยางในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสม (Non-suitable : N) ที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 9 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด ซึ่งเป็น
ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน โค่นต้นยางทิ้งแต่อย่างใด แต่ กษ. มีนโยบายให้ กยท. ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ 
และให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในเขตพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสม ปลูกทดแทนยางพาราด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นท่ีมี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ( Agri-Map) และโดยข้อเท็จจริง การ
ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เกษตรกรยังคงเลือกปลูกยางพารา หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นท่ีมีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ ที่ กยท. ก าหนด ได้โดยความสมัครใจ” ผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 วนัท่ี  6  ธ.ค.  59 
หวัข้อขา่ว  กยท. ประกาศชือ่ผูผ้า่นการคัดเลอืกผูแ้ทน

คนกรดียางน่ังเป็นตัวแทนใน กนย. 

กยท. ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้แทนคนกรีดยางนั่งเป็นตัวแทนใน กนย. หลังบอร์ด กยท. เห็นชอบ 

พร้อมเตรียมเสนอชื่อต่อ กนย. เร็วๆ นี้ 
 

                                                            
กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย 

 กยท. ประกาศช่ือผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) หลังประกาศรับ

สมัครตั้งแต่ 17 ต.ค. – 1 พ.ย. 59   พร้อมเตรียมเสนอให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฝ่ายเลขาฯ เตรียมแจ้ง กนย. ต่อไป 

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคัดเลือกผู้แทนคนกรีดยางเพ่ือ

เป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติ

เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ โดยให้เพิ่มคนกรีดยางท่ีได้ขึ้นทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการ กนย. จ านวน 1 คน ซึ่ง กยท. ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครผู้แทนคน

กรีดยางจากท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี 17 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2559 ปรากฏว่า มีเกษตรกรยื่นสมัครจากท่ัวประเทศ 

รวมทั้งสิ้น 8 คน โดยทางคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 

ได้พิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรชาวสวนยางที่สมัครเข้ามา ซึ่งแต่ละคนเป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกับ กยท.ในฐานะคนกรีด

ยางเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ัง พิจารณาจากใบสมัครที่มีการแสดงวิสัยทัศน์ ทัศนะด้านความรู้ความสามารถ รวมถึงเหตุผลที่สนใจ

ในการสมัครด ารงต าแหน่งดังกล่าว ผลล่าสุด คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้พิจารณา

คัดเลือกและเห็นชอบผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ในฐานะผู้แทนคนกรีดยาง ได้แก่ นาย

ประเสริฐ อัคราจินดากุล ซ่ึงเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง จ.เพชรบูรณ์ ท่ีมีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ด้านการกรีด

ยางและการท าสวนยาง ตลอดจนประสบการณ์ด้านการคัดแยกเกรดยาง การแปรรูปยาง การผลิตยางลูกขุน และยางแผ่น

รมควันอัดก้อน เป็นต้น รวมถึงต้องการเป็นตัวแทนคนกรีดยางในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อเป็นกระบอกเสียง

ของคนกรีดยางทั่วประเทศ และที่ส าคัญ จะหาแนวทางแก้ไขในการพัฒนาอาชีพการท าสวนยางร่วมกับกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของคนกรีดยาง ได้อย่างแท้จริง ท้ังนี้ จะเตรียมเสนอช่ือต่อส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อรายงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยาง

ธรรมชาติต่อไป 

 



 วนัท่ี  6  ธ.ค.  59 
หวัข้อขา่ว  กยท. ประกาศชือ่ผูผ้า่นการคัดเลอืกผูแ้ทน

คนกรดียางน่ังเป็นตัวแทนใน กนย. 

 

กยท. ประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้แทนคนกรีดยางนั่งเป็นตัวแทนใน กนย. หลังบอร์ด กยท. 
เห็นชอบ พร้อมเตรียมเสนอชื่อต่อ กนย. เร็วๆ นี ้

 

 

กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย 

 กยท. ประกาศช่ือผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) หลังประกาศรับ
สมัครตั้งแต่   17 ต.ค. – 1 พ.ย. 59 พร้อมเตรียมเสนอให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฝ่ายเลขาฯ เตรียมแจ้ง กนย. ต่อไป 
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการคัดเลือกผู้แทนคนกรีดยางเพ่ือ
เป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติ
เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ โดยให้เพิ่มคนกรีดยางท่ีได้ขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการ กนย. จ านวน 1 คน ซึ่ง กยท. ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครผู้แทนคน
กรีดยางจากท่ัวประเทศ ระหว่างวันท่ี 17 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2559 ปรากฏว่า มีเกษตรกรยื่นสมัครจากท่ัวประเทศ 
รวมทั้งสิ้น 8 คน โดยทางคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ 
ได้พิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรชาวสวนยางที่สมัครเข้ามา ซึ่งแต่ละคนเป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกับ กยท.ในฐานะคนกรีด
ยางเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ัง พิจารณาจากใบสมัครที่มีการแสดงวิสัยทัศน์ ทัศนะด้านความรู้ความสามารถ รวมถึงเหตุผลที่สนใจ
ในการสมัครด ารงต าแหน่งดังกล่าว ผลล่าสุด คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้พิจารณา
คัดเลือกและเห็นชอบผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ในฐานะผู้แทนคนกรีดยาง ได้แก่ นาย
ประเสริฐ อัคราจินดากุล ซ่ึงเป็นเกษตรกรช าวสวนยาง จ.เพชรบูรณ์  ท่ีมีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ด้านการกรีด
ยางและการท าสวนยาง ตลอดจนประสบการณ์ด้านการคัดแยกเกรดยาง การแปรรูปยาง การผลิตยางลูกขุน และยางแผ่น
รมควันอัดก้อน เป็นต้น รวมถึงต้องการเป็นตัวแทนคนกรีดยางในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อเป็นกระบอกเสียง
ของคนกรีดยางทั่วประเทศ และที่ส าคัญ จะหาแนวทางแก้ไขในการพัฒนาอาชีพการท าสวนยางร่วมกับกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของคนกรีดยาง ได้อย่างแท้จริง ท้ังนี้ จะเตรียมเสนอช่ือต่อส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อรายงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติต่อไป 

 



 วนัท่ี  6  ธ.ค.  59 
หวัข้อขา่ว  กยท. จัดกจิกรรมท าความดถีวายพอ่

หลวง 
กยท. จัดกิจกรรมท าความดีถวายพ่อหลวง แจกผ้าห่มและอุปกรณ์ต้านภัยหนาว พร้อม ประเดิมเปิดกรีด
ยางใน ต.นาสิริ ส่งเสริมให้เป็นพื้นที่สร้างรายได้ของชุมชน 
กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย 

                                    

   
          

 เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมท าความดีถวายพ่อหลวง ร่วมแจกผ้าห่มและอุปกรณ์ต้านภัย

หนาวแก่ชาวเขาในพื้นที่ ต.นาสิริ พร้อมประเดิมเปิดกรีดยางในสวนยางนาสิริ เพ่ือเป็นรายได้ของคนในชุมชน  

          ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พื้นที่ในต าบลนาสิริ อ าเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ และเป็นคนดีตามแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทั้งนี้ การเพ่ิมพ้ืนที่และฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้เป็นสิ่งที่ส าคัญ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

ความว่า "เมื่อป่าเพ่ิมข้ึน น้ าก็จะเพ่ิมข้ึน ถ้าอบรมชาวบ้านว่า ป่าคือแหล่งน้ า ให้พิจารณาดูว่าป่าส าคัญท่ีสุด ไม่

มีความชุ่มชื้นก็ไม่ดีต่อการหายใจ..." กยท. จึงมีความตั้งใจที่จะเข้าไปพัฒนาพ้ืนที่ ทั้งการปรับเปลี่ยนการ



ประกอบอาชีพ โดยส่งเสริมการปลูกยางและพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ที่สามารถสร้างรายได้อย่างสุจริตผู้ว่าการ  กยท. 

กล่าวว่า ครั้งนี้ กยท. ได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการความดี ภายใต้ "โครงการท าความดีถวายพ่อหลวง เพื่อ

สังคมCSR รับผิดชอบต่อสังคม" โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธ์ หมีดเส็น และนายสาย อ่ินค า กรรมการ

การยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน กยท.เขตภาคเหนือ ร่วมแจกผ้าห่มต้านภัย

หนาว จ านวน 150 ชุด เสื้อกันหนาว จ านวน 122 ตัว ถุงมือและถุงเท้า จ านวน 150 คู่ ข้าวสาร จ านวน 70 

ถุง อุปกรณ์กีฬามูลค่า 4,050 บาท ปุ๋ยเคมีมูลค่า 2,460 บาท อุปกรณ์เปิดกรีดยางพารา (ถ้วย ลวด รางรองรับ

น้ ายาง) จ านวน520 ชุดพร้อมมีดกรีดยางจ านวน 3 ด้าม หมอนยางพาราเด็กเล็กจ านวน 40 ใบ ตลอดจน

เสื้อผ้าเด็ก ของเด็กเล่น และขนมอีกจ านวนหนึ่ง   ซึ่งมอบให้กับชาวบ้านเผ่ามูเซอที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี ต.นาสิริ 

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ประมาณ 150 ครัวเรือน 

          "การจัดงานครั้งนี้ กยท.ได้รับเกียรติจากชาวนาสิริ ในการท าพิธีเปิดกรีดยางครั้งแรกของสวนยางที่นา

สิริ ที่ปลูกตั้งแต่ปี 2546 จ านวน 520 ต้น ตามโครงการพระราชด าริ เพื่อน ารายได้จากการขายยางพาราส่วน

หนึ่งมาใช้เป็นทุนอาหารกลางวันของเด็กเล็กในหมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้ต้นยางเหล่านั้นมีอายุ 13 ปี อยู่ในสภาพที่

เติบโตและมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะเปิดกรีดหน้ายางเพื่อให้เป็นรายได้ให้กับเกษตรกรและคนในชุมชนได้"   

ดร.ธีธัช กล่าว 
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หวัข้อขา่ว  สศท.9 แจงมลูคา่สนิคา้เกษตรดา่น

ศลุกากรสะเดา ช ูยางพารา สง่ออกมากสดุ รวมกวา่ 
1ลา้นตัน 

สศท.9 แจงมูลค่าสินค้าเกษตรด่านศุลกากรสะเดาชูยางพารา ส่งออกมากสุด รวมกว่า1ล้านตัน 

 

ข่าวเศรษฐกิจ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- พฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 14:20:06 น. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 เปิดผลการวิจัยแนวทางพัฒนาการเกษตรจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน กรณีศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา แจงมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรผ่านชายแดนไทย-

มาเลเซีย ผ่านด่านพิธีการศุลกากรสะเดา มูลค่ารวม 36,235 ล้านบาท โดยยางพารามีมูลค่าการส่งออกมาก

ที่สุดถึงร้อยละ 65 ปริมาณการส่งออกรวมกว่า 1 ล้านตัน 

 

นายคมสัน จ ารูญพงษ์ รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เปิดเผยผลการวิจัยแนวทางพัฒนาการเกษตรจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) ได้ศึกษาสถานการณ์

การค้ายางพารา ผ่านด่านการค้าชายแดนด่านพิธีการศุลกากรสะเดาและด่านพิธีการศุลกากรปาดังเบซาร์ และ

ศึกษาการบริหารจัดการด้านการส่งออกสินค้ายางพาราในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาเพ่ือเสนอแนะ

แนวทางพัฒนาการเกษตรจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  

 

ส าหรับปี 2558 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรผ่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ผ่านด่านพิธีการศุลกากรสะเดา จังหวัด

สงขลา มีมูลค่า 36,235 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 18 โดยยางพารามีมูลค่าการส่งออกมากท่ีสุดถึง

ร้อยละ 65  ปริมาณการส่งออกรวม 1,007,126 ตัน มีการส่งออกไปยังประเทศจีนจ านวน 503,035 ตัน (ร้อย

ละ 50) รองลงมาส่งออกประเทศมาเลเซียจ านวน 239,365 ตัน (ร้อยละ 24) ญี่ปุ่น ส่งออกจ านวน 62,644 

ตัน (ร้อยละ 6)  สหรัฐอเมริกา จ านวน 19,503 ตัน (ร้อยละ 1.94) และส่งไปประเทศอ่ืนๆ  รวม 53 ประเทศ 

จ านวน 182,579 ตัน (ร้อยละ 18) โดยชนิดของน้ ายางที่ส่งออกแบ่งเป็น น้ ายาง ร้อยละ 41 ยางแท่งร้อยละ 

34  ยางแผ่น ร้อยละ 10 ยางผสม ร้อยละ 13 และยางอ่ืนๆ ร้อยละ 1 

 

ด้านการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องพิธีการส่งออก กรมศุลกากรได้พัฒนาจากระบบ Manual มาใช้ระบบ 

Electronic Data Interchange (EDI) และพัฒนามาใช้ระบบ National single windows (NSW) โดย

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้

เอกสารผ่านระบบ NSW แล้ว 36 หน่วยงาน ส าหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี 4 หน่วยงาน คือ การ

ยางแห่งประเทศไทย  กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNPb17mlhMYCFUpaiAodmqEAmA&url=http://www.infoquest.co.th/?turl=/Hanah-Sleeveless-Asymmetrical-Hem-Dress/LCC62B05-101,default,pd.html?dwvar_LCC62B05-101_color=101&cgid=dresses-by-category-gowns-evening&ei=fr13VdOkKMq0oQSaw4LACQ&bvm=bv.95277229,d.dGY&psig=AFQjCNGbc7MlRgIrNh4dGbuxLq0jBSBeVw&ust=1433997033309036


 

ส าหรับยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วยกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ครบ

วงจร กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาการบริการให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์เร่งปรับปรุงระบบ 

One Stop Service และ National Single Windows  ทั้งนี้ จากการศึกษา พบว่า ควรมีการพัฒนาพื้นที่ 

และโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์อย่างเร่งด่วน เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและ

พ้ืนที่การค้าภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัยให้มี

การพัฒนา เกิดการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งท่านท่ีสนใจผลการศึกษาดังกล่าว สามารถ

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา โทร. 074 312 996 อีเมล 

zone9@oae.go.th 

ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ ์

ข้อมูล :  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา 

--ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร-- 
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หวัข้อขา่ว  ราคายางปรับขึน้ เพิ่มความเช่ือมัน่
ผู้บริโภค 

 

ราคายางปรับขึ้น เพ่ิมความเชื่อมั่นผู้บริโภค 
 

 

  

 
 ราคายางพาราปรบัตวัเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 6 เดือน สรา้งความเชื่อม ั่นผู้บริโภคภาค
ครวัเรือนในพื้นทีภ่าคใต ้
 
 ศูนย์วจิยันวตักรรมทางธุรกจิ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหาดใหญ ่ไดด้ าเนินการจดัท า
ดชันีความเชือ่ม ั่นของผูบ้รโิภคในเดือนพฤศจกิายน 2559 โดยเก็บแบบสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่งจาก
ประชาชนภาคครวัเรือน ในพื้นที ่14 จงัหวดัภาคใต ้จ านวน 420 ตวัอยา่ง พบวา่เป็นเพศหญงิ คดิเป็น
รอ้ยละ 51.20 เพศหญงิ รอ้ยละ 48.80 สว่นใหญม่อีายุระหวา่ง 35-44 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 30.60 และ
มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี คดิเป็นรอ้ยละ 43.70 
 
 ผศ.ดร.ววิฒัน์ จนัทร์กิง่ทอง ผูจ้ดัการศูนย์วจิยันวตักรรมทางธุรกจิ รายงานผลการส ารวจ
ดชันีความเชือ่ม ั่นผูบ้รโิภคภาคครวัเรือนในพื้นทีภ่าคใต ้เดือนพฤศจกิายน พบวา่ ดชันีความเชือ่ม ั่น
ของผูบ้รโิภคโดยรวมปรบัตวัเพิม่ขึน้เล็กน้อย เมือ่เปรียบเทียบกบัเดือนตุลาคม สว่นหน่ึงมาจากรายได้
เกษตรกรทีเ่พิม่ขึน้จากสญัญาณราคาสนิคา้เกษตร ยางพาราทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้สงูสดุในรอบ 6 เดือน อกี
ท ัง้เดือนน้ีภาคใตฝ้ั่งตะวนัตกเริม่เปิดฤดูทอ่งเทีย่วอยา่งคกึคกั  
 
 ท ัง้น้ีในเดือนพฤศจกิายน ดชันีความเชือ่ม ั่นผูบ้รโิภคทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ อาท ิภาวะเศรษฐกจิ
โดยรวม รายไดจ้ากการท างาน โอกาสในการหางานท า/ไดง้านใหม ่และรายจา่ยเพือ่ซ้ือสนิคา้อปุโภค 
บรโิภคทีจ่ าเป็นในครวัเรือน สว่นหน่ึงมาจากรายไดเ้กษตรกรทีเ่พิม่ขึน้จากสญัญาณราคาสนิคา้เกษตร
ปรบัตวัสงูขึน้ ไดแ้ก ่ราคายางพาราทีป่รบัตวัเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยน ้ายางสดราคา 58 
บาทต่อกโิลกรมั (การยางแหง่ประเทศไทย 30 พฤศจิกายน 2559 ) ประกอบกบัราคาปาล์มน ้ามนัทีย่งั
ทรงตวัอยูใ่นระดบัสงูที ่6 บาทตอ่กโิลกรมั (กรมการคา้ภายใน, 30 พฤศจกิายน 2559) 
 
 รวมท ัง้ภาคการทอ่งเทีย่วของภาคใตฝ้ั่งตะวนัตกทีเ่ริม่เปิดฤดูทอ่งเทีย่วในหลายจงัหวดั เช่น 
ตรงั ภเูก็ต กระบี ่พงังา เป็นตน้ สง่ผลตอ่รายจา่ยดา้นการทอ่งเทีย่วโดยภาพรวมปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ จาก
สญัญาณแนวโน้มการปรบัตวัทีด่ีขึน้ของรายไดท้ ัง้ในภาคอตุสาหกรรมบรกิารและครวัเรือนดงักลา่ว 
จงึท าใหร้ายจา่ยเพือ่ซ้ือสนิคา้อปุโภค บรโิภคทีจ่ าเป็นในครวัเรือนปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ดว้ย ยกเวน้
รายจา่ยเพือ่ซ้ือสนิคา้ประเภทเครือ่งใช้ไฟฟ้า  
 
 และรายจา่ยทีเ่กีย่วขอ้งดา้นอสงัหาฯ ปรบัตวัลดลง เนือ่งจากประชาชนสว่นหน่ึงมองวา่ภาวะ
เศรษฐกจิโดยรวมของภาคใต ้แมจ้ะฟ้ืนตวัขึน้มาบา้ง แตก็่ฟ้ืนตวัแบบช้า ๆ และยงัอยูใ่นระดบัทีต่ ่าเมือ่
เปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีกอ่น ดงันัน้ประชาชนยงัคงระมดัระวงัในการใช้จา่ย และเลือกใช้
จา่ยในสิง่ทีจ่ าเป็น 
 
 ขณะทีผ่ลคาดการณ์ในอกี 3 เดือนขา้งหน้า ประชาชนสว่นใหญเ่ชือ่วา่ภาวะเศรษฐกจิ
โดยรวม และรายไดจ้ากการท างานเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 21.50 และ 26.90 ตามล าดบั สว่นความ
เชือ่ม ั่นตอ่รายจา่ยเพือ่ซ้ือสนิคา้อปุโภค บรโิภคทีจ่ าเป็นในครวัเรือน และรายจา่ยดา้นการทอ่งเทีย่ว ใน
อกี 3 เดือนขา้งหน้า คาดการณ์วา่จะเพิม่สงูขึน้คดิเป็น รอ้ยละ 26.90 และ 24.90 จากปจัจยัราคา
พืชผลทางการเกษตรทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ ประกอบกบัมชี่วงเทศกาลวนัหยุดตา่ง ๆ ไดแ้ก ่วนัพอ่ วนั
รฐัธรรมนูญ วนัปีใหม ่และวนัตรุษจีน  
 
 ปจัจยัทีป่ระชาชนสว่นใหญม่องวา่มผีลกระทบตอ่ภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนัมากทีส่ดุ คอื คา่
ครองชีพ คดิเป็นรอ้ยละ 26.20 รองลงมา คอื หน้ีสนิครวัเรือน และราคาสนิคา้ คดิเป็นรอ้ยละ 22.60 
และ 14.70 ตามล าดบั ขณะทีป่ญัหาเรง่ดว่นทีป่ระชาชนสว่นใหญม่องวา่รฐับาลควรใหค้วามช่วยเหลือ
เป็นอนัดบัแรก คอื คา่ครองชีพ รองลงมา คอื หน้ีสนิครวัเรือน และราคาสนิคา้ ตามล าดบั  

  

     

   ทีม่า : กรุงเทพธุรกจิออนไลน์  
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หัวข้อข่าว  อนาคตยางพาราไทย! ภายใต้
โมเดล"ไทยแลนด์4.0"   

 

อนาคตยางพาราไทย! ภายใต้โมเดล"ไทยแลนด์4.0" 

   

หากประเมนิบนเวที เสวนา “อนาคตยางพาราภายใตบ้รบิท Thailand 4.0” จดัโดยสภาเครือขา่ยยาง
และสถาบนัเกษตรกรยางพาราแหง่ประเทศไทย (สยยท.) ทีโ่รงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ กอ่นหน้าน้ี 
พอจะมองวา่การขบัเคลือ่นนโยบายการพฒันาภาคอตุสาหกรรมและการเกษตร ภายใตโ้มเดล “ไทย
แลนด์ 4.0” ของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี และหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ
(คสช.) โดยเฉพาะอตุสหกรรมยางพารา พืชเศรษฐกจิหลกั 1 ใน 5 ของไทยนัน้ไมใ่ช่เรือ่งงา่ยนกั 
เนือ่งจากเกษตรกรระดบัตน้น ้า กลางน ้า ยงัไมเ่ขา้ใจบรบิทของไทยแลนด์ 4.0 เทา่ทีค่วร จงึจ าเป็นที่
รฐับาลตอ้งบรูณาการจากทุกสว่น ให ้20 ปีขา้งหน้าไทยจะกา้วสโูมเดลน้ีไดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ  
 
         ดร.ธนิต โสรตัน์ เลขานุการอนุกรรมาธกิารการขบัเคลือ่นการปฏริูปเศรษฐกจิดา้นการเกษตร 
(สปท.) เกริน่น าในฐานะผูด้ าเนินรายการวา่ อตุสาหกรรม 4.0 เป็นเรือ่งใหมส่ าหรบัสงัคมไทย แต่
เนือ่งจากยางพาราเป็น 1 ใน 5 พืชหลกัของประเทศ และเป็นพืชเดียวทีไ่มใ่ช่พืชอาหาร ขณะทีก่าร
สง่ออกรอ้ยละ 86 เป็นเรือ่งของวตัถดุบิ มเีพียงรอ้ยละ 14 ทีส่ง่ออกในรูปผลติภณัฑ์แปรรูป การ
แกป้ญัหาจงึมคีวามซบัซอ้นมากกวา่พืชอืน่ๆ เพราะยางเป็นวตัถดุบิทีใ่ช้ในวงการอตุสาหกรรม  
 
 ฉะนัน้ สิง่ทีก่ระทบอตุสาหกรรมก็จะสง่ผลกระทบตอ่ยางพาราเช่นกนั ทีผ่า่นมายางพาราเป็น
พืชทีม่คีวามออ่นไหวและเชือ่มโยงกบัราคาน ้ามนัมาตลอด เช่นเมือ่ธนาคารกลางสหรฐัอเมรกิา ประกาศ
ขึน้ดอกเบีย้ คนเกดิความเชือ่ม ั่น ราคายางปรบัตวัเพิม่ขึน้ ปจัจุบนัโลกเกดิสวงิกลบั เชือ่วา่จะเกดิการ
เปลีย่นแปลงในอตุสาหกรรม โดยบรบิทอตุสาหกรรม 4.0 เริม่จากยุโรป เริม่จากเยอรมนัทีบ่อกวา่จะเกดิ
การเปลีย่นแปลงคร ัง้ใหญ ่ซึง่ประเทศไทยตอ้งปรบัใหส้อดคลอ้งดว้ย รฐับาลจงึไดว้างแผนพฒันาประเทศ 
20 ปีขา้งหน้า 
 
 ดา้น นายอ านวย ปะตเิส ทีป่รกึษารฐัมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลา่ววา่ ทีผ่า่น
มาไดม้กีารหารือเรือ่งนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใตบ้รบิทของกระทรวงเกษตรฯไดข้อ้สรุปวา่ ยดึ
ยุทธศาสตร์เป้าหมายของรฐัคอื ม ั่นคง ม ั่นค ั่งและย ั่งยืนในทุกมติ ิเบือ้งตน้กระทรวงฯไดห้ารือการ
ด าเนินการทุกดา้น โดยเฉพาะเรือ่งยางพารา แผนงานอนาคตคอ่นขา้งชดัเจน หลงัจาก คสช.ประกาศ 
16 โครงการ และยงัม ีกม.กองทุนยางพารา วดัจากเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร สามารถผลติและใช้
ยางเพิม่มากขึน้ได ้ไมเ่ช่นนัน้ก็จะประสบปญัหาเช่นเดียวกบัประเทศบราซลิ ดงันัน้ไทยแลนด์ 4.0 
เบือ้งตน้ตอ้งช่วยตวัเอง เริม่จาก กม.กองทุนยางพาราตอ้งผา่นและเขา้สู ่4.0 ใหไ้ด ้และตอ้งใช้
งบประมาณภายใน 3 เดือนน้ี 
 
 นายอทุยั สอนหลกัทรพัย์ ประธานสภาเครือ่ขา่ยยางและสถาบนัเกษตรกรยางพาราแหง่
ประเทศไทย (สยยท.) กลา่ววา่ จากทีร่ฐับาลไดก้ าหนดเรือ่ง Thailand 4.0 พรอ้มแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมฉบบัที ่12 โดยก าหนดแนวทางการพฒันาประเทศ 20 ปีขา้งหน้านัน้ เกษตรกรชาวสวนยางจงึ
จ าเป็นตอ้งปรบัตวัใหท้นักบัแนวทางการพฒันาประเทศ โดยจากน้ีไปเกษตรกรจะพึง่พาการสง่ออก
วตัถดุบิเพียงอยา่งเดียวเหมอืนทีผ่า่นมาไมไ่ด ้เพราะเมือ่พจิารณาจากตวัเลขการสง่ออกแตล่ะปีพบวา่
ไทยสง่ออกน ้ายางดบิสงูถงึรอ้ยละ 86 คดิเป็นมลูคา่ 1.7 แสนลา้นบาท ขณะทีก่ารสง่ออกผลติภณัฑ์ยาง
เพียงรอ้ยละ 14 มมีลูคา่สงูถงึ 4.67 แสนลา้นบาท 
 
        ท ัง้น้ี สยยท.จะเร่งเดินหน้าผลกัดนัการจดัต ัง้ศูนย์ใน 61 จงัหวดั เพือ่ท าหน้าทีส่ ามะโนเกษตร
ร่วมกบัการยางแหง่ประเทศไทย (กยท).ต่อไป รวมท ัง้ท าความเข้าใจทิศทางการพฒันาและเพิ่ม
ประสทิธิภาพใหก้บัชาวสวนยาง พรอ้มต้องสง่เสริมการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ  และต้องมียุทธศาสตร์
ขบัเคลือ่นเพือ่ผลกัดนัใหเ้กษตรกรเข้าสูอุ่ตสาหกรรม 4.0 ใหไ้ด ้
 
  
 
 

  



        ขณะทีน่ายวรเทพ วงศาสทุธกิลุ อปุนายกสมาคมยางพาราไทย กลา่ววา่ ในฐานะผูป้ระกอบการได้
ประเมนิขีดความสามารถการแขง่ขนัไวว้า่ ปจัจุบนัเกษตรกรตน้น ้าอยูใ่นระดบั 1 กลางน ้าอยูร่ะดบั 2 
และปลายน ้าอยูร่ะดบั 3 ท ัง้น้ีตลอด 40 ปี ทีท่ าธุรกจิมายงัไมเ่ห็นวา่ท ัง้ตน้น ้า และกลางน ้าจะขยบัไปสู ่
4.0 ไดอ้ยา่งไร และเชือ่วา่เกษตรกรสว่นใหญจ่ะยงัไมเ่ขา้ใจอะไรคอื 4.0 และทีผ่า่นมานโยบายเปลีย่น
บอ่ยจงึเป็นอปุสรรคและไมเ่กดิความตอ่เนือ่ง เพราะยางพาราเป็นการขายลว่งหน้า ท าใหผู้ป้ระกอบการ
ไมก่ลา้เสีย่ง ดงันัน้อกีใน 10 ปีขา้งหน้าเชือ่วา่อตุสาหกรรมกลางน ้า ปลายน ้า จะเกดิการเปลีย่นแปลง 
โดยอตุสาหกรรมกลางน ้าในสว่นของรายยอ่ยจะอยูไ่มไ่ด ้จะอยูไ่ดเ้ฉพาะรายใหญท่ีใ่หญก่วา่ 5 เสอื 
เพราะทุนจากตา่งประเทศโดยเฉพาะจีนเริม่เขา้มา เนือ่งจากมกีารใช้ยางมากทีส่ดุจงึไดเ้ขา้มาซ้ือโรงงาน  
เล็กๆในประเทศไทย เรือ่งน้ีถอืวา่อนัตรายอยา่งยิง่  
 
        นบัว่าเป็นเรือ่งทีจ่ าเป็นทีทุ่กภาคสว่นต้องบูรณาการอย่างจริงจริง ขบัเคลือ่นวงการอุตสาหกรรม
ยางพาราไทย เพือ่เกษตรกรอยู่ได้อย่างย ั่งยืนในอนาคต 
 
     

 ทีม่า  :  คมชดัลกึ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัท่ี  6  ธ.ค.  59 
หวัข้อขา่ว  ตลาดกลางยางพารานครศรธีรรมราช 

มยีางกวา่หกหมืน่กโิลกรมัเขา้ประมลู ราคา
ปรบัตวัเพิม่ข ึน้ 
 

 

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าหกหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัว

เพ่ิมขึ้น 

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจ าวันท่ี 6 
ธันวาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 66.56 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.97 บาท ยางแผ่นดิบ 
ความช้ืน 3-5% กิโลกรัมละ 66.06 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.87 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% กิโลกรัมละ 63.67 บาท ปรับ
เพิ่มขึ้น 0.60 บาท ยางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 63.40 บาท ปรับลดลง 0.10 บาท ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 1-3 กิโลกรัมละ 69.09 
บาท ปรับเพิ่มขึ้น 2.60 บาท ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 4 กิโลกรัมละ 68.89 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 2.60 บาท ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 5 
กิโลกรัมละ 68.09 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 2.60 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 68.09 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 2.60 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัม
ละ 59.67 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.78 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 69,938 กิโลกรัม น้ ายาง
สด 56.10 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 1.35 บาท 

ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ ามันดิบปรับตัวสูงข้ึน เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับมติการปรับลดก าลังการผลิต
ของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ ามัน และข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น โดยดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน
พฤศจิกายนอยู่ท่ีระดับ 57.20 ปรับตัวสูงข้ึนจากเดือนท่ีผ่านมา อีกท้ัง ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อย เนื่องจากมีภาวะฝนตกหนัก
ในพื้นที่กรีดยาง อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และนัก
ลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของยุโรป หลังจากผลการลงประชามติของอิตาลีบ่งช้ีว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศ 

ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 75.16 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 1.07 บาทต่อกิโลกรัม ตลาด
เซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 92.76 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 093 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ท่ี 72.66 บาทต่อกิโลกรัม 
ปรับเพิ่มขึ้น 0.69 บาทต่อกิโลกรัม 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคลผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จ าเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช 
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